

เยี่ยมห้อง

เมื่อประมาณแปดปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ฉันเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตพิเศษที่ วัดพุทธปัญญา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พุทธบริษัทที่มาทำบุญที่วัดพุทธปัญญาและร่วม กิจกรรมฟังธรรมที่กริฟิตพาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางมหานครลอสแอนเจลิส ได้ ร่วมกันศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมกันอย่างขยันขันแข็ง ทุกโครงการที่ ส่งเสริมการเผยแผ่และการปฏิบัติธรรมล้วนได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ต่อมาเมื่อได้มาพบโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ค่อนข้างขาดแคลนเพราะงบประมาณ ของรัฐบาลที่จัดให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไม่เพียงพอ พวกเราจึงร่วมมือกันทำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งชื่อว่า โครงการรักษ์โลก รักน้อง กิจกรรมเชิงปฏิบัติการของ โครงการนี้คือการเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องที่ใช้แล้วไปจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายขวด พลาสติกและกระป๋องที่ใช้แล้ว ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแห่งในแคลิฟอร์เนีย ส่วนกิจกรรม รักน้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง คือเมื่อนำขยะขวดและกระป๋องไปจำหน่ายได้เงินมาแล้ว ก็ นำเงินไปช่วยค่าอาหารกลางวันและซื้ออุปกรณ์การศึกษาเท่าที่จำเป็น เท่าที่จะทำได้ให้แก่ น้องๆ ที่ขาดแคลนในดินแดนกันดารของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ฉันพร้อมกับญาติโยมที่มาจากวัดพุทธปัญญามี



คุณบุญเลิศ จิตพ่องใสและญาติโยมจากวัดอุโมงค์ เชียงใหม่มีคุณเพ็ญฉาย สิโรรส หรือป้าแอของชาววัด อุโมงค์และคณะอุบาสิกาก็สี่คนเดินทางไปด้วย ทำ

ให้รถตู้ซึ่งบรรจุผู้โดยสารสิบที่นั่งมีผู้โดยสารเกือบเต็มเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียน

บ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พวกเราออกเดินทางจากวัดอุโมงค์ตั้งแต่เวลา 6.00 น. รถวิ่งผ่านอำเภอจอมทอง
ขึ้นคอยอินทนนท์เพื่อตัดตรงเข้าภูเขาลงไปยังอำเภอแม่แจ่ม ถนนลาดยางตลอดสาย
ถนนว่างเป็นส่วนใหญ่ นานๆ จึงจะเห็นรถวิ่งผ่านมาสักคัน แม้นถนนจะเลี้ยวตลอดคดเคี้ยว
แต่เมื่อถนนว่างๆ อย่างนั้นและคนขับๆ ด้วยความระมัดระวังก็รู้สึกปลอดภัย ใครที่ชอบ
บ่นว่าเบื่อรถติดในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆ ใดๆ ของโลกก็ลองมาขับรถสายคอย
อินทนนท์แม่แจ่มดู จะพบว่าถนนว่าง ขับรถง่าย วิถีวิถีศรัทธาเห็นแต่ต้นไม้
ใหญ่เขียวขจี



ป่าสมบูรณ์ก็ยังมีอยู่มาก แต่ป่าบางส่วนบนภูเขาถูก
ทำลายลงเพื่อใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อขายส่งโรงงานอาหาร
สัตว์ เวลาผ่านไปไร่ข้าวโพดบนภูเขาที่เพิ่งแผ้วถาง ถาม
ชาวบ้านได้ความว่า ถ้าเป็นไร่แปลงเล็กเป็นของชาวบ้าน แต่ถ้าพื้นที่แปลงใหญ่กว้างไกล
สุดลูกหูลูกตาก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่นายทุนมาลงทุนจ้างชาวบ้านถางป่าและปลูกข้าวโพด
ส่วนผลผลิตนายทุนจะรับไปทั้งหมด ชาวบ้านจะได้ค่าแรงงานเพียงเล็กน้อยเพียงวันละ
หนึ่งร้อยหรือร้อยกว่าบาท

เวลาประมาณ 9.30 น. คณะเยี่ยมชมบนคอยของเราก็เดินทางมาถึงโรงเรียน
บ้านแม่วากเป็นจุดแรก โรงเรียนบ้านแม่วากแห่งนี้โครงการ
การรักษัโลกรักน่องของเราเคยให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา



หลายปี ตั้งแต่มีครูสอนเพียงคนเดียวจนกระทั่งตอนนี้มีครูที่บรรจุสองคนและครูอัตราจ้างอีกหนึ่งคน

คณะกรรมการโรงเรียนอาวุโสในหมู่บ้านได้เล่าว่า เงินที่ชุมชนคนรักธรรมและชาววัดพุทธปัญญาช่วยกันเก็บขวดเก็บกระป๋องขายส่งไปนั้นได้ช่วยให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง เงินที่



จ้างครูอัตราจ้างอีกเดือนละสามพันบาทที่เคยจ่ายให้หลายปีติดต่อกันทำให้เด็กคนหนึ่งเรียนจบชั้นมัธยมปีที่หกแล้วมาเป็นครูอัตราจ้าง แล้วนำเงินนี้ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรี เรียกว่าส่งเงินไปก่อนเดียวได้ช่วยให้เด็กเล็กมีครูสอนและคนหนุ่มสาวมีทุนเรียนจบปริญญาตรี ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า เราสามารถนำขยะมาพัฒนาคนได้หากมีใจเสียสละอย่างแท้จริง จึงไม่ควรมองข้ามเงินเล็กๆ น้อยๆ ที่หามาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำใจแห่งความกรุณาว่าสามารถกระจายรายได้สู่ชนบทไปสร้างคนสร้างงานและสร้างชาติได้

นอกจากข่าวดีที่คณะกรรมการได้แจ้งให้ทราบแล้ว เราได้พบว่าโรงเรียนนี้สอนให้เด็กมีการศึกษาเพื่อเอาตัวรอด คือสอนให้ปลูกผักปลูกพืชไว้บริโภคอย่างเพียงพอ สอนศิลปะวัฒนธรรมจรรยาบรรณและทอผ้าที่จะผลิตเครื่องใช้ไม้สอยใช้ภายในครัวเรือนได้ เมื่อจบการศึกษาไปแล้วชาวบ้านรอบๆ โรงเรียนก็ยังทำตนเป็นแบบอย่างของการศึกษาเพื่อชีวิตรอดบนพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันจนพึ่งตนเองและชุมชนที่ตนอาศัยได้มากกว่าการพึ่งตลาด ซึ่งเป็นการศึกษาที่ดีสำหรับพลเมืองที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พวกเราได้มอบเงินจากโครงการรักษ์โลก รักษ์น้องที่นี้จำนวน 30,000 บาท(สามหมื่น

บาทถ้วน) คณะของป่าแอสมาทบอีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันหรือซื้ออุปกรณ์การ

เรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทุกคนในคณะที่ไปด้วยได้เห็น

กิจกรรมการทำนาของชาวบ้านและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนก็ปลาบปลื้มที่ได้มาช่วย

เด็กๆ และชุมชนที่พึ่งตนเองอย่างพอเพียง เงินที่พวกเรานำมาบริจาคเพื่อสนับสนุน

โครงการดีๆ ที่เขามีอยู่แล้วให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เงินทุกบาทที่บริจาคไปแล้วจึงให้

ความรู้สึกพอใจ เต็มใจและปลื้มใจโดยทั่วกัน



ทางโรงเรียนได้นำน้ำมะพร้าวอ่อนในหมู่บ้านมาเลี้ยงแก่กระหาย เก็บผักที่ขึ้น



ตามธรรมชาติสดๆ มาต้ม มาแกงเลี้ยงกันอย่างอิมหน้า

ซ้ายังแสดงน้ำใจมอบข้าสารซ้อมมือเป็นข้าวกล้องสีแดงให้

มาที่วัดเพื่อจะได้หุงหรือต้มถวายพระต่อไปอีกด้วย ได้

มอบผักสดให้แก่คณะที่เดินทางไปอย่างทั่วถึง

นับเป็นการให้ที่มีความสุข มีคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ พวกเราจึงต้องอำลาคุณครู

ชาวบ้านและนักเรียนใจดีทุกคนเพื่อเดินทางต่อไปยังโรงเรียนพุทธเกษตรอำเภอบางบาล

จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

27 กรกฎาคม 2554

วัดอุมงค์ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่

เวลา 18.13 นาฬิกา



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org